

๕. เจ้าพระยาศรีธรรมมาธิบดี สมาชิกประเภทที่ ๒
๖. พระยาวิฑูรชรรวมพิเนต สมาชิกประเภทที่ ๑ (อุทัยธานี)
๗. นายทองอินทร์ ภูมิพัฒน์ สมาชิกประเภทที่ ๑ (อุบลราชธานี)
๘. นายชิต เวชประสิทธิ์ สมาชิกประเภทที่ ๑ (ภูเก็ต)
๙. นายเตียง ศิริขันธ์ สมาชิกประเภทที่ ๑ (สกลนคร)

กำหนดการประชุมในที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สภา ฯ ลงมติ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

คหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๕๓ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา ฯ
กล่าวเปิดประชุม และเสนอญัตติด่วนของนายแก้ว สิงหะศะเนนทร์
(พิจิตร) เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแสดงความชมเชยต่อรัฐบาล
ในการที่ได้ยื่นใบบันทึกไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสที่วิซัย เมื่อวันที่ ๑๓

กันยายน ๒๔๘๓ ว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้สัตยาบันกติกาดังกล่าว
ไม่รุกรานโดยขอความตกลงดังนี้ ๑. ปรับปรุงเส้นเขตต์แดนโดยถือ
ร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง ตามหลักยุติธรรม และหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ๒. ขอปรับปรุงอาณาเขตต์ โดยถือหลักเขตต์แดน
ธรรมชาติตามแม่น้ำโขง กล่าวคือ แคว้นเมืองหลวงพระบางและ
ดินแดนจดปากเซที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง ซึ่งตกไปเป็นของ
ฝรั่งเศสใน พ.ศ. ๒๔๔๗ (ร.ศ. ๑๒๓) และ ๓. ขอคำมั่นว่าหาก
ว่าอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศสในอินโดจีนเปลี่ยนไปแล้ว ขอคืน
แคว้นลาวและเขมรในอินโดจีนให้แก่ประเทศไทย

ที่ประชุมได้ลงมติ ชมเชยรัฐบาลเป็นเอกฉันท์ รัฐบาลได้กล่าว
ตอบขอบคุณผู้เสนอเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน
รัฐบาลเป็นอย่างดี

นายสุวิชัย พันธุเศรษฐ (เชียงใหม่) เสนอ เบ็ดเตล็ดขอเปลี่ยน
ระเบียบวาระโดยให้ยกวาระรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ขึ้นพิจารณาก่อนวาระอื่น ๆ

ที่ประชุมอนุมัติ

ประธานสภา ฯ เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะ
กาล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เรียงตามลำดับมาตราจนจบ
ร่าง และลงมติโดยวิธีเรียกชื่อตามมาตรา ๒๓ แห่งรัฐธรรมนูญ
ให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม^{๕๕} เสนอคณะผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์เพื่อลงนามออกประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญเป็นเอกฉันท์

รัฐบาลเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงวาระโดยยกร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเขตต์แดน
ระหว่างประเทศไทยและพม่าตอนแม่น้ำสาละวิน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่ง
คณะกรรมการวิสามัญชุดที่ ๒ พิจารณาเสร็จแล้ว^{๕๕} พิจารณาก่อน

ที่ประชุมอนุมัติและได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ^{๕๕} ในวาระที่ ๒
เรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติให้นำร่างพระราช
บัญญัติฉบับ^{๕๕} เสนอคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อลงนาม
ออกประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ประธานสภา ฯ อนุญาตให้สมาชิกสภา ฯ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
ได้ตามลำดับ คือ

๑. นายทองอยู่ เขียมบุญอิม (นนทบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า
รัฐบาลนี้ได้แถลงนโยบายว่า ในทางศาลน่าจะปรับปรุงพระราช
บัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ให้ดีมกาดสมัย ซึ่งเป็นที่ยินดีโดย
ทั่วกันนั้น ขอเรียนถามว่า รัฐบาลนี้ได้จัดการแก้ไขร่างพระราช
บัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ไปแล้วเพียงใด เมื่อใดจะสำเร็จ
ส่งเข้ามาในสภา ฯ นี้ได้

พ.อ. ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรี ตอบว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คณะกรรมาการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จแล้ว และเพื่อ
ความรอบคอบ กระทรวงธรรมการได้นำเอาขณคณะสงฆ์ พิจารณา
ร่าง ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมาการกฤษฎีกาแล้วนอกครั้งหนึ่ง บัดนี้ทาง
คณะสงฆ์ก็ได้ส่งกลับมายังกระทรวงธรรมการแล้ว แต่เมื่อได้มี
การแก้ไขทักต้องเพิ่มเติมมาอีก ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาใหม่
ขณะนั้นขณะนั้นจึงเป็นอันว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของกระทรวงธรรมการ และก็จะได้เร่งรัดให้เสร็จในเวลา
อันเร็ว

๒. นายพันธุ มุลศาสตร์ (สุรินทร์) ตั้งกระทู้ถามว่า ที่จังหวัด
สุรินทร์ มีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์คนเดียว คำพาหนะก็เบียดจากกรม
เกษตรฯ ทางกรุงเทพ ฯ ในระหว่างนี้โค กระบือ เป็นโรคระบาดล้ม
ตายในที่ต่าง ๆ เป็นอันมาก เนื่องด้วยจำเลยแพทย์มีน้อย และวิธี

การเบิกค่าพาหนะที่ลำบาก เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีโอกาสป้องกันและช่วย
เหลือการเรื่องนี้ได้ตามสมควร ขขเรียนถามว่า รัฐบาลดำริจะ
แก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องนี้ประการใด

พ.อ. หดวงศ์ฤชฎยุทธศิลป์ รัฐมนตรี ตอบว่า เนื่องจาก
จำนวนบุคคลและสัตว์พาหนะในประเทศมีมาก แต่เจ้าหน้าที่สัตว
แพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอ ที่จะทำการป้องกันปราบปรามโรคระบาด
ทั่วประเทศพร้อมกันได้ จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติในการปราบ
ปรามให้เป็นผลแท้จริงเป็นภาค ๆ ลำดับกันไป โดยระดมสัตวแพทย์
ไปดำเนินการในเรื่องนี้ ส่วนสัตวแพทย์ประจำจังหวัดนั้นมีความ
มุ่งหมายเพื่อให้ทำการบำบัดโรคสัตว์ในสภาพปกติ หรือป้องกัน
มิให้ระบาดร้ายแรงในขั้นต้น แต่หากเกิดโรคระบาดแพร่หลายร้าย
แรงมาก ทางการที่ย่อมจะระดมสัตวแพทย์ทำการปราบปรามตาม
ความจำเป็นเพื่อให้โรคนั้นสงบลงโดยเร็วเป็นแห่ง ๆ ไป สำหรับ
จังหวัดนี้ ในขั้นโรคระบาดปรากฏว่าไม่ร้ายแรงนัก เจ้าหน้าที่
สัตวแพทย์ได้ปราบปรามสงบลงแล้ว ที่ไม่ได้ตั้งสัตวแพทย์เพิ่มเติม
ไป ก็เพราะติดการปฏิบัติตามแผนการที่กล่าวแล้ว ส่วนระเบียบการ
เกี่ยวกับการที่จะให้ความสะดวกแก่สัตวแพทย์ตามกะทุกามนั้นได้ดำริ
จะแก้ไขให้ได้รับความสะดวกต่อไป

๓. ร.ท. ชุนวิริยะเหิรหาอ (นครปฐม) ตั้งกระทู้ถามว่า ตาม
ที่ท่านรัฐมนตรีได้รับรองไว้ว่าจะจัดการเบ็ดเสร็จกรณีในท้องที่อำเภอ

กำแพงแสนและบางเลน จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นั้น
ขอทราบว่ามีมติทางรัฐบาลได้เตรียมการไปแล้วเพียงใด

พ. อ. หลวงสฤษฏียุทธคดีย์ รัฐมนตรี ตอบว่า กระทรวง
เกษตรธิการไม่เคยรับรองว่าจะจัดตั้งสหกรณ์ในท้องที่ตามที่กระทู
ถามนี้ใน พ.ศ. ๒๔๗๓ แต่เคยตอบกระทูถามว่า ตำรวจจะทำการ
สำรวจฐานะและความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องที่นี้ใน พ.ศ. ๒๔๗๓
ทางการจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการสำรวจในปีนั้น

๕. ชนคูปตพงศ์ประพัทธ์ (พิษณุโลก) ตั้งกระทูถามว่า ค่า
ธรรมเนียมการออกโฉนดตราจองที่ดินเท่าที่ทางการจัดเก็บอยู่เวลานี้
อยู่ในอัตราสูงมาก คือรายหนึ่งเก็บในราว ๒๐-๕๐ บาท ซึ่งเป็น
การกระทบกระเทือนและเดือดร้อนแก่ผู้ยากจนมาก จึงขอเรียนถาม
รัฐบาลว่า รัฐบาลจะกรุณายกเลิกหรือปรับปรุงให้ลดอัตราค่า
ธรรมเนียมต่ำลงอีกจะได้หรือไม่

หลวงชำนาญนิติเกษตร รัฐมนตรี ตอบว่า การเก็บค่าธรรมเนียม
ออกโฉนดนี้ ถ้าเป็นการเดินสำรวจออกโฉนดทั้งตำบล จะ
เสียค่าธรรมเนียมราวแปดถึง ๘ บาทเศษ หรือถ้าเป็นการรังวัดออก
โฉนดเฉพาะแปลง ก็จะเสียค่าธรรมเนียมรวมแปดถึง ๑๐ บาทเศษ
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี ทางกรังกำตั้งปรับปรุงค่าธรรมเนียมออก
โฉนดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่อไปแล้ว

๕. นายสว่าง สนิทพันธ์ (สุพรรณบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า ๑. รัฐบาลมีความมุ่งหมายอย่างไร ในการที่จัดตั้งโรงเตี๊ยมจักรชน บดนมที่โรงและได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไร ๒. ถ้าจะขายไม้ที่เตี๊ยมให้แก่คนทั่วไปแล้ว จะอนุญาตให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อเพื่อปลูกบ้านเรือนให้สมบูรณ์โดยวิธีผ่อนชำระจะได้หรือไม่

พ.อ. ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรี ตอบว่า กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งโรงเตี๊ยมจักรชน ๑ โรง โดยมีคุณภาพสำหรับหาไม้ไว้ใช้ในการก่อสร้างในทางราชการทหารได้ ในราคาที่ถูกตามความมุ่งหมายของราชการทหาร ส่วนการจัดหาไม้สำหรับประชาชนนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรธิการ

๖. นายผล แฉ่นธ์ระดี (ขอนแก่น) ตั้งกระทู้ถามว่า เนื่องด้วยระเบียบในการจ่ายเงินค่าพาหนะของตำรวจในเวลานี้ ปรากฏว่าเฉพาะแต่หน่วยตำรวจชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะได้ ส่วนนายสิบตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจชั้น ไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าพาหนะได้ คงมีสิทธิเบิกได้แต่เพียงค่าบาทหามสิ่งของซึ่งไม่เกินคนละ ๕๐ สตางค์ต่อ ๑ วันเท่านั้น ทั้งนี้ย่อมยังผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบรรดานายสิบตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจทั้งหลาย จึงขอเรียนถามว่า ท่านรัฐมนตรีจะปรับปรุงค่าพาหนะนี้เสียใหม่ เพื่อให้ นายสิบตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ

ทั้งหลายได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์แห่ง
ราชการยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ขุนต์มาหารหิตะคดี รัฐมนตรี ตอบว่า นายสืบตำรวจชั้นประทวน
ยอมมีสิทธิเบิกค่าพาหนะและเบี่ยงเบนเดินทางได้ ตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและเบี่ยงเบนเดินทาง พุทธ
ศักราช ๒๔๗๘ นั้นแล้ว และโดยนัยเพราะค่าพาหนะหาบหานนั้น ย่อม
มีสิทธิเบิกได้เท่าจำนวนที่จ่ายไปจริง หาได้จำกัดว่าจะต้องเบิกได้
วันหนึ่งไม่เกินคนละ ๕๐ สตางค์ ตามนัยกระทู้ถามนั้นไม่

๗. นายไธรัตน์ สุภธีระ (ขอนแก่น) ตั้งกระทู้ถามว่า ๑. นอก
จากการจัดตั้งหมวดณะสัมพันธ์ โคนันท์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนคร
ราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว รัฐบาลมีนโยบายที่
จะจัดการบำรุงขยายพันธุ์สัตว์พาหนะ เช่น โค กระบือ ม้า เพื่อให้มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างไรบ้าง ๒. นับแต่ได้จัดตั้ง
หมวดณะสัมพันธ์ โคนันท์จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และนคร
ศรีธรรมราชมาจนถึงบัดนี้นั้น ได้ยังผลให้การขยายพันธุ์ โคที่ดัดแปร
หายไปในหมู่ราษฎรแล้วอย่างไรบ้าง

พ.อ. หดวงงษ์อุษุทศศิลป์ รัฐมนตรี ตอบว่า ๑. การบำรุง
ขยายพันธุ์สัตว์และสัตว์พาหนะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีขนาด
ใหญ่ขึ้นนั้น นอกจากที่ได้จัดทำอยู่แล้วในเวลานี้ ทางการค้าวิจะจัด

ตั้งหมวดคณะสัมพันธ์ด้วยกันในภาคต่างๆ เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการจัดหาพันธุ์ไปทำการผสมขยายพันธุ์ยิ่งขึ้น และจะ
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติบำรุงและรักษาพันธุ์ปศุสัตว์และสัตว์
พาหนะ พ.ศ. ๒๔๗๘ ในเขตท้องที่ที่จะจัดตั้งหมวดคณะสัมพันธ์ด้วย
นั้น หนึ่งจะกระทำได้เพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
ที่จะได้รับ ๒. ตั้งแต่ได้ตั้งหมวดคณะพันธุ์ โคชนที่จังหวัด
ขอนแก่นและนครราชสีมาได้มีราษฎรมาขอซื้อพันธุ์พ่อโคไปผสม
ขยายพันธุ์มากรายด้วยกัน ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางกรม
ยังมีได้จัดตั้งหมวดคณะพันธุ์ โคชน

๘. พด.ค. พระยาอมรวิสัยสรเดช (ดำปาง) ตั้งกระทู้ถามว่า
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายว่า จะถือการครองชีพของราษฎร
ตามควรแก่สภาพเป็นหลักสำคัญ และจะพยายามให้คนไทยมี
ความรู้ความชำนาญ และนิยมในการอาชีพนี้ ข้าพเจ้าขอเรียน
ถามว่า เมื่อใดจะส่งเสริมให้คนไทยนิยมอาชีพรับจ้างตัดเสื้อชาย
เย็บหนัง จำหน่ายน้ำชากาแฟซึ่งเป็นอาชีพสำคัญ

พ.อ. พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ตอบว่า การส่งเสริมให้คนไทยนิยมอาชีพรับจ้างตัดเสื้อชาย และ
เย็บหนังนั้น ทางกรมได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยตั้งโรงเรียนอาชีพ

ข้างตติเศอแตะเย็บหนังสือ กับได้ตั้งสำนักงานประกอบกิจการหนังสือ เช่นสำนักงานข้างตติเศอของโรงเรียนข้างตติเศอวัดสุทัศน์ เป็นต้น ส่วน การจำหน่ายหน้าชาภาแพ้นักเป็นอาชีพการค้าธรรมดาตนเอง ซึ่ง รัฐบาลก็ได้ประกาศส่งเสริมโดยรัฐนิยมและโดยทางอ้อม ท่านจะ เห็นในสถานที่ราชการว่า ได้มีคนไทยขายหน้าชาภาแพ้อยู่ทั่วไปแล้ว

ส่วนกระทรวงการมหาดไทย ทงสวัสดิ์ (แม่ฮ่องสอน) เรื่อง การป่าไม้หน้ ผู้ตั้งกระทู้ขอถอน

ที่ประชุมหยุดพักเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา และเริ่มประชุมใหม่ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา

ประธานสภาฯ เสนอร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๓ ของรัฐบาลต่อที่ประชุม

รัฐบาลได้แถลงถึงความประสงค์ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่า เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินงานจัดการศึกษาผู้ใหญ่ ตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร จึงจำต้องแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร ให้มีโรงเรียนราษฎร ประเภททำการสอนผู้ใหญ่ เพิ่มเติมขึ้นอีกประเภทหนึ่ง เพื่อให้ โอกาสแก่ราษฎรได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่

เมื่อได้มีการอภิปรายกันแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และลงมติให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ไปให้คณะกรรมการ สำนัคดีที่ ๑ พิจารณากำหนดการ
แปรญัตติภายในเวลา ๓๒.๐๐ นาฬิกาของวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๗๓

รัฐบาลได้เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงวาระให้กว้างข้อบังคับ
การประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๖) พุทธ
ศักราช ๒๔๗๓ ของนายจุมดีมศักดิ์ (ระนอง) ซึ่งพิจารณาก่อน

ที่ประชุมอนุมัติ

ผู้เสนอได้แถลงถึงความประสงค์ในการเสนอร่างข้อบังคับนี้ มี
ใจความสำคัญว่า เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติที่ประติทิน และ
แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณขึ้นใหม่ ฉะนั้นจึงเป็นการ
จำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภา
ผู้แทนราษฎรเสียใหม่ด้วย

ที่ประชุมได้ลงมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฉบับนี้ รัฐบาล
ได้เสนอขอให้พิจารณาารวดเดียว ซึ่งที่ประชุมอนุมัติ และได้พิจารณา
ในวาระที่ ๒ จนจบร่าง จึงได้ลงมติให้ประกาศใช้ข้อบังคับนี้เป็นข้อ
บังคับได้

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

คหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร